

กระทู้ถามที่ ๔๓๓/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับน้ำประปาในภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพในเกือบทุกตำบล ซึ่งปัญหานี้จะบรรเทาลงได้มากโดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ำกระจายตามจุดต่าง ๆ ให้ทั่วถึงกับความต้องการของท้องถิ่น หลังจากนั้นจึงให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ โดยการวางท่อระบบและจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้น้ำเหมือนกับการไฟฟ้าผลิตไฟขาย เพื่อให้ได้น้ำมีคุณภาพสูงและปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งหากดำเนินการร่วมกันได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภค ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งน้ำ รวมทั้งลดการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมจากรถบรรทุกน้ำที่มีน้ำหนักมากได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายปรับปรุงการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคโดยเป็นผู้ผลิตและมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายประปาแก่ประชาชนแทนหรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากมีนโยบายตามข้อ ๑ จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เจียรชัย สุวรรณเพ็ญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดตาก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๓๓/ร.

ของ นายเถียรชัย สุวรรณเพ็ญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับน้ำประปาในภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ข้าพเจ้า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

ตามกระทู้ถามว่ามีนโยบายให้การประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ำกระจายตามจุดต่าง ๆ ให้ทั่วถึงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น หลังจากนั้นจึงให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ โดยการวางท่อระบบและจัดเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้น้ำแทนเหมือนกับการไฟฟ้า ผลิตไฟขายหรือไม่ อย่างไร หากมีนโยบายดังกล่าว
จะดำเนินการได้เมื่อใด นั้น

ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาค
มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำในภูมิภาค จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เหมือนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ จัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่าย
ซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้าอื่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น เพื่อจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม หากชุมชนท้องถิ่นใดตั้งอยู่ไม่ไกลจากระบบท่อจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ก็สามารถติดต่อขอวางท่อประปาของท้องถิ่นมาเชื่อมประสานกับท่อของการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อซื้อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคแบบ (Bulk Sale) ไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำในทางอื่นได้